

# พระเยซู คือใคร



ท่านมายังโลกนี้ในสภาพทารกที่ช่วยตัวเองไม่ได้ ถือกำเนิดมาจากหญิงสาวผู้ต่ำต้อย ซึ่งตั้งครรถ์อย่างมหัศจรรย์ ถึงแม้ว่าถูกลิดิตให้เป็นจอมราชา ท่านไม่ได้กำเนิดในพระราชวังโอฬาร พร้อมด้วยข้าราชการบริพารมาเข้าเฝ้าถวายเกียรติ และได้รับการยกย่องสรรเสริญ แทนที่จะเป็นเช่นนั้น ท่านกลับถือกำเนิดบนพื้นโรงนา ท่ามกลางฝูงวัว ฝูงลา มีผ้าเก่าๆ พันกาย และนอนอยู่ในที่ใส่อาหารสัตว์

ถึงแม้การประสูติของท่านไม่มีการประโคมข่าวใหญ่ หรือไม่มีการรับรองอย่างเป็นทางการ จากสถาบันและฝ่ายปกครองของมนุษย์ แต่ในคืนนั้นเองที่เนินเขาไกลๆ ผู้เลี้ยงแกะยากจนกลุ่มหนึ่ง ตกตะลึงกับแสงสว่างเจิดจ้า ส่องลงมาจากท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาว มีเหล่าทูตสวรรค์ร้องประกาศว่า “สง่าราศีแด่พระเจ้าผู้สูงสุด! ความสุขแก่ชาวโลกผู้เฝ้าหาความดี! ในวันนี้พระคริสต์ผู้ช่วยให้รอดจะกำเนิด!”

บิดาในโลกนี้ของท่านเป็นช่างไม้ และเป็นคนตัดไม้ผู้ต่ำต้อย ท่านพักอาศัยและช่วยบิดาทำงาน ท่านปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตของมนุษย์ เพื่อท่านจะได้เข้าใจและรักเรามากยิ่งขึ้น ทั้งสื่อสารกับเราภายในขอบเขตความเข้าใจอันจำกัดของเรา ท่านเล็งเห็นความทุกข์ทรมานของมนุษย์ ท่านมีใจเมตตากรุณาต่อเขา

เมื่อท่านเริ่มภารกิจในชีวิต ท่านไปทุกหนทุกแห่งเพื่อทำความดี ท่านช่วยเหลือผู้คน รักเด็กๆ สมานแผลใจที่ปวดร้าว และยกชูกำลังให้กับร่างกายที่อ่อนเปลี้ย ท่านไม่เพียงประกาศข่าวสาร แต่ท่านใช้ชีวิตตามนั้นท่ามกลางผู้คน ท่านใส่ใจต่อความจำเป็นของเขา ทั้งทางจิตใจและทางวัตถุ ท่านรักษาผู้ที่เจ็บป่วยอย่างมหัศจรรย์ ท่านเลี้ยงอาหารผู้ที่หิวโหย และมอบความรักแก่เขา ท่านไม่ได้พยายามหาชื่อเสียงให้ตัวเอง แต่กลับเป็นเพื่อนผู้คนที่ไม่มีใครคบหา และสังคมรังเกียจ

ขณะที่ข่าวสารเรื่องความรักและความจริงของพระเจ้าแพร่ไปทั่ว และผู้ติดตามของท่านทวีจำนวนมากขึ้น ฝ่ายที่มีหลักฐานมั่นคงและผู้นำของเขาตระหนักว่าช่างไม้จากนาซาเร็ธ ซึ่งเมื่อก่อนไม่มีใครรู้จักผู้นี้ กลายเป็นภัยต่อเขาอย่างยิ่ง เขาจึงสั่งให้จับกุมท่าน

และนำตัวมาพิจารณาคดี ในข้อหาที่กุขึ้นมา ถึงแม้ผู้ว่าราชการจะเห็นว่าท่านไม่มีความผิด แต่ก็ถูกบีบบังคับให้ประหารท่านเสีย

สามวันต่อมา หลังจากร่างของท่านนอนสงบอยู่ในหลุมฝังศพ ท่านฟื้นคืนชีพ โดยได้รับชัยชนะเหนือความตายและขุมรก! นับจากชะตากรรมวันนั้น กว่า 2,000 ปีมาแล้ว พระเยซูคริสต์ได้เปลี่ยนประวัติศาสตร์ แนวทางอารยธรรม และสภาพมนุษยชาติ ยิ่งกว่าผู้นำคนใด กลุ่มคน ภาครัฐ หรือจักรวรรดิก่อนหน้านี้ท่าน หรือนับจากนั้นมา ท่านได้กอบกู้คนหลายพันล้านจากความสิ้นหวัง ความหดหู่ใจ ทั้งยังมอบความรักของพระเจ้าและชีวิตนิรันดร์ให้แก่ทุกคนที่ร้องเรียกนามของท่าน

บุรุษผู้นี้คือพระเยซูคริสต์ ท่านไม่ได้เป็นเพียงนักปรัชญา อาจารย์รับบี กูรู หรือแม้แต่ผู้พยากรณ์ ท่านคือพระบุตรของพระเจ้า พระคัมภีร์บอกเราว่าพระเจ้าคือความรัก (1 ยอห์น 4:8) เพราะพระเจ้าทรงรักชาวโลก พระองค์จึงส่งพระเยซูลงมาเกิดเป็นมนุษย์ เพื่อแสดงให้เห็นว่าพระองค์เป็นเช่นไร และช่วยให้เราได้เข้าถึงพระองค์เอง พระเยซูพลีชีพเพื่อบาปของชาวโลก และฟื้นคืนชีพขึ้นมา เพื่อเราจะได้สมานไมตรีกับพระเจ้า

พระเยซูคริสต์คือทางเดียวสู่ความรอด ท่านรักคุณมาก จึงยอมทนทุกข์ทรมานเพื่อบาปของคุณ เพื่อคุณจะไม่ต้องทนรับโทษ ถ้าคุณจะขอให้ท่านเข้ามาสู่ชีวิตคุณ และรับของขวัญคือชีวิตนิรันดร์ของท่านไว้

คุณรับพระเยซูไว้ในใจเป็นส่วนตัวได้ โดยกล่าวคำอธิษฐานตามนี้ อย่างจริงใจ

*พระเยซู ฉันต้องการรู้จักพระองค์ ขอคุณที่ยอมพลีชีพเพื่อฉัน โปรดให้อภัยต่อความผิดทุกอย่างที่ฉันได้ทำ โปรดเข้ามาในชีวิตจิตใจฉัน เติมเต็มฉันด้วยพระวิญญูญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ และมอบของขวัญคือชีวิตนิรันดร์ให้ฉันด้วย อาเมน*

© 2022 Activated

หากประสงค์รายละเอียดเพิ่มเติม เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่:

<https://activated.org/en/>